



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกุยบุรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐๓๒-๖๘๑๑๐๘ ต่อ ๒๐๑
ที่ ปช ๐๐๓๓.๓๐๓/พิเศษ วันที่ 20 มี.ค. 2566
เรื่อง ลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคีรัฐ รวมทั้งนโยบายและมาตรการที่มุ่งให้องค์กรในสังกัดเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลกุยบุรี ซื่อสัตย์ โปร่งใส ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจ้ดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยาโรงพยาบาลกุยบุรี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้การปฏิบัติที่ถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศฯและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกุยบุรีต่อไป

(นางรัตเกล้า เจริญพร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อนุญาต

(นางสาวกীরติกุล อองศารา)

นายแพทย์ปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“โรงพยาบาลกฤษบุรี ซีโร่ทอลิรันซ์ โปร่งใส ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้าพเจ้า นางสาวกิริติกุล อองศารา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกฤษบุรี ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลกฤษบุรี ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากร โรงพยาบาลกฤษบุรีให้ยึดมั่นในสถาบันหลัก อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์ ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงานอันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

และขอถวายสัตยาจาวว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กักรั้ว

(นางสาวกิริติกุล อองศารา)

นายแพทย์ปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกฤษบุรี



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
โรงพยาบาลกุญบุรี พ.ศ.๒๕๖๖

ข้าพเจ้า นางสาวกิริติกุล อองศารา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุญบุรีขอประกาศ และแสดงเจตนารมณ์ที่จะทำหน้าที่นำบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลกุญบุรีดำเนินการตามประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อด้วยความเที่ยงตรง โปร่งใสและยึดมั่น ตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด ห้ามมิให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯ ให้ค่านึงถึงปัจจัยด้านต้นทุนมาตรฐาน ระยะเวลาในการส่งมอบการให้บริการ และราคาประกอบการตัดสินใจ ให้กำหนดคุณลักษณะของบริษัทคู่ค้าในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้บริษัทคู่ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๗๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๓ จะไม่รับประโยชน์จากบริษัทฯ หรือเวชภัณฑ์มิใช่ยาในลักษณะเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ของขวัญ ของที่ระลึก ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่สิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎหรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจำนวนสมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่

ข้าพเจ้าพร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลกุญบุรี จะนำเกณฑ์จริยธรรมนี้มาใช้ในการสร้างเสริมธรรมาภิบาลระบบยา และปลูกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรมต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

กิ่งแก้ว

(นางสาวกิริติกุล อองศารา)

นายแพทย์ปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุญบุรี



ประกาศโรงพยาบาลกุยบุรี

เรื่อง เจตนาธรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลกุยบุรี มีเจตนาธรรมร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลกุยบุรี

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนาธรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานดังกล่าว โรงพยาบาลกุยบุรีจะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลกุยบุรี ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงานให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลกุยบุรี

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

กักรัง

(นางสาวกิริติกุล อังศารา)

นายแพทย์ปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี